

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๕๐๐พ/



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนอก อ.เมืองฯ จ.สุฎ ๘๔๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ จังหวัดแจ้งว่ากรมการปกครองให้ทุกอำเภอสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและรวบรวมปัญหาความต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ จัดส่งให้จังหวัดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือให้หน่วยงานจัดทำกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายมาตรการสำคัญต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร แต่เนื่องจากยังมีประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น เรื่องการประกันราคาข้าว การจำหน่ายในยุ้งฉางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ นั้น

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ถึงนโยบายมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร การช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น จึงขอให้อำเภอใช้กลไกในพื้นที่ ได้แก่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาทำความเข้าใจนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
 ๒. ลงพื้นที่สร้างการรับรู้กับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทางช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น เวทีประชาคม เสี่ยงตามสาย หรือหอกระจายข่าว
 ๓. รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หากเกินขีดความสามารถให้ประสานหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขในลำดับต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรียัณฑ์ จิรสัตย์สุนทร)

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร.๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖